

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสาคร สิทธิพล	ประธานสภา อบต.โนนหมากมุ่น	สาคร สิทธิพล	
๒	นายบุญเงิน รักษา	รองประธานสภา อบต.โนนหมากมุ่น	บุญเงิน รักษา	
๓	นางไพรวรรณ ถายะเดช	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๒	ไพรวรรณ ถายะเดช	
๔	นายกิมต้อย สระทองหน	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๔	กิมต้อย สระทองหน	
๕	นายสุวรรณ ทรัพย์ประสม	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๕	สุวรรณ ทรัพย์ประสม	
๖	นางสาวปณิตา พิพ่วนนอก	สมาชิกสภา อบต.โนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๖	ปณิตา พิพ่วนนอก	
๗	นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์	เลขานุการสภา อบต.โนนหมากมุ่น	เกียรติคุณ ไตรรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ บุตรดี	นายก อบต.โนนหมากมุ่น	ณรงค์ บุตรดี	
๒	นายเผ่าพันธ์ เสมาทอง	รองนายก อบต.โนนหมากมุ่น	เผ่าพันธ์ เสมาทอง	
๓	นายสฤชต์ หินกล้า	รองนายก อบต.โนนหมากมุ่น	สฤชต์ หินกล้า	
๔	นายไพบูลย์ เงินทอง	เลขานุการนายก อบต.โนนหมากมุ่น	ไพบูลย์ เงินทอง	
๕	นางอาดำ คนโต	รองปลัด อบต.โนนหมากมุ่น	อาดำ คนโต	
๖	นางนิตยา เพ็ชรสิน	หัวหน้าสำนักปลัด	นิตยา เพ็ชรสิน	
๗	นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร	
๘	นายสมเกียรติ ฉากรัมย์	นักพัฒนาชุมชน	สมเกียรติ ฉากรัมย์	
๙	นายอำนาจ จันทเพ	นักทรัพยากรบุคคล	อำนาจ จันทเพ	
๑๐	นายพงษ์พัฒน์ ตรีเพชร	นักวิชาการศึกษา	พงษ์พัฒน์ ตรีเพชร	
๑๑	นางสาวปาริชาติ ใจงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปาริชาติ ใจงาม	
๑๒	นายสุริ จันทรนอก	กำนันตำบลโนนหมากมุ่น	สุริ จันทรนอก	
๑๓	นางอำพร กันสำอังก์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองจาน	อำพร กันสำอังก์	
๑๔	นายสมัน กันนิยม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านกุดฝือ	สมัน กันนิยม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์

เลขาธิการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในวันนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ขณะนี้ถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนแล้ว มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนมาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญ นายสาคร สิทธิพล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)

นายสาคร สิทธิพล

ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่เลขาธิการสภาฯ ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบข้อความต่างๆว่าครบถ้วน ถูกต้อง ในทุกหน้านะครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๕ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ด่วนที่แจ้งที่ประชุมรับทราบ (จากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่อย่างไรครับ เชิญครับ

นายสุริ จันทรนอก
กำนันตำบลโนนหมากมุ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุริ จันทรนอก กำนันตำบลโนนหมากมุ่น เนื่องด้วยบ้านศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ ๖ เป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตร เมื่อฝนตก ถนนเส้นทางการสัญจรลำบาก ฝากทางฝ่ายบริหาร ปรีกษาหรือเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุนดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนจากที่ นายทองมี ฉิมใหม่ ถึง ที่นางนิภาพร ทอง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสัญจรลำบาก เข้าไป ทำการเกษตรลำบาก ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยเหลือในการลงดินลูกรังให้กับ ประชาชน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ได้สัญจรร่วมกันในช่วงที่ฝนตกหนัก มีน้ำขัง สัญจร ลำบาก ครับ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

- ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ แจ้งเรื่องการไปปลูกป่าที่บ้านภักดีแผ่นดิน ให้กับที่ ประชุมได้ทราบด้วยครับ ว่าเป็นอย่างไร เชิญครับ

นางสาวปนิดา พิพวนนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปนิดา พิพวนนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอนำเรียนเรื่องการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ บ้านภักดีแผ่นดิน ค่ะ เราเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ ๗.๐๐ น. ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหมากมุ่นของเราได้สนับสนุนรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงสถานที่จัด กิจกรรมประมาณ ๐๘.๓๐ น. ค่ะ พอถึงที่จัดกิจกรรม เกิดปัญหานิดหน่อยค่ะ เนื่องจากเมื่อเราต้องขึ้นรถเพื่อไปสถานที่ปลูกต้นไม้ ทางทหารที่อยู่จุดที่รับ - ส่ง แจ้งว่า ไม่ให้เราขึ้นรถ เนื่องจาก ผู้ร่วมกิจกรรมของตำบลโนนหมากมุ่น หน่วยที่ รับผิดชอบ คือ ทหารพราน เขาบอกให้เราแจ้งกับทางทหารพราน เราบอกว่าเรา มากับทาง อบต. ทหารพรานไม่ได้มาด้วย แต่ทางทหารเขามีคนดูแลทางเราอยู่ค่ะ แต่เขาไม่ทราบว่าเรามาถึงก่อน เขาเลยให้รถที่รับ - ส่ง เราเข้าไปส่งถึงสถานที่ที่จัด กิจกรรม แล้วเดินเท้าอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงถึงที่ปลูกต้นไม้ค่ะ และมี หน่วยงานจากฝั่งกัมพูชา เข้าร่วมงานด้วยค่ะ จะเป็นกิจกรรมของฝั่งทางทหารค่ะ และมีการจัดนิทรรศการด้วยค่ะ บรรยากาศในงานจัดค่อนข้างดีค่ะ ที่ไม่ประทับใจ คือ เดินเท้าเข้าไปค่อนข้างไกลค่ะจากจุดที่จอดรถ และเรื่องอาหาร น้ำดื่มไม่ค่อย สะดวกค่ะ เพราะเขามีการจัดสรรไว้สำหรับคนที่ร่วมงานค่ะ ประมาณนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายเผ่าพันธ์ เสมาทอง
รองนายก อบต.โนนหมากมุ่น

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผม นายเผ่าพันธ์ เสมาทอง รองนายก อบต.โนนหมากมุ่น ผมขอนำเรียนชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกและผู้นำ ท้องที่ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนา คือบางครั้งเราจำกัดด้วยงบประมาณ ฝากให้ทุก ท่านเข้าใจในตัวเงินงบประมาณที่มีอยู่ ฝากให้ทางผู้นำทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

ว่า งบประมาณของทาง อบต.มีค่อนข้างน้อย อยากให้นำโครงการที่เร่งด่วน มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นอันดับแรก แล้วโครงการที่ท่านเสนอมาอยากให้ เป็นโครงการที่เป็นไปได้ บางโครงการอาจติดขัดด้วยระเบียบหรือข้อบังคับท่าน สามารถเข้ามารณมาปรึกษาได้ที่สำนักปลัด ที่รับผิดชอบด้านกฎระเบียบครับ ผมมี เรื่องนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุริ จันทรนอก
กำนันตำบลโนนหมากมูน

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ คือมติในการประชุมจัดทำแผนระหว่าง อบต. กับผู้นำท้องที่และชาวบ้าน ได้เสนอไป ซึ่งแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของประชาชน เขาต้องการเพราะเขาเดือดร้อนผมเลยเสนอขึ้นมา ซึ่งเป็นไปตามนั้น ซึ่งหากงบประมาณเกินศักยภาพของ อบต.ที่จะดำเนินการ ก็ส่ง ต่อโครงการให้ อบจ. หรือหน่วยงานอื่นที่สามารถจัดการได้ อยากขอฝากกับทาง ท่านผู้บริหารครับ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- รับทราบ

มีท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

- ไม่มี

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- วาระที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาในการแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านผมนายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น อีก

ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มติดังกล่าวไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าว แล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ นั้นตามวรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม วันกรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ก่อนเท่านั้น

ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เชิญครับ

นายกิมต้อย สระทองหน
ประธานกรรมการแปรญัตติ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกิมต้อย สระทองหน ประธานกรรมการแปรญัตติขอรายงานการรับแปรญัตติดังต่อไปนี้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และส่งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ต่อไปนี้

- ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นผู้ใด ยื่นขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดแต่อย่างใด

- คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ขอแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการแต่อย่างใด โดยได้แสดงเหตุผล กรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นได้รับผลกระทบในการจัดสรรงบประมาณที่จำกัด ตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งประมาณการรายรับในปีนี้อยู่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงมากทำให้การบริหารงบประมาณอยู่ในวงที่จำกัด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ จึงอยากฝากให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น บริหารภายใต้ภาวะจำกัด

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน เพื่อพิจารณาในวันที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนี้

- บัดนี้คณะกรรมการแปรรูปได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรรูปร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผลการพิจารณาแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข

- เห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

ประธานสภา

ตามที่ท่านกิมต้อย สระทองหน ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ได้แถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นลงมติ ในวาระนี้ ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาว่า จะเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติฯหรือไม่ ผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ ให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ตามเดิม ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเห็นชอบให้คงร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาเห็นชอบ ๕ เสียง)

ประธานสภา

๔.๑ ญัตติที่ค้างพิจารณา เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- วาระที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวันนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติต้องจัดการบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติต้องจัดการบริหารส่วนตำบล
โนนหมากมุ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเอก
ฉันท (สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๕ เสียง)

-พักการประชุม-

รับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภา

๔.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดครับ

เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อไปครับ

นางนิตยา เพ็ชรสิน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนิตยา เพ็ชรสิน
หัวหน้าสำนักปลัด ขอเรียนชี้แจงเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๗ ตามรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๔,๒๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะ
เดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๑,๔๒๐๐ บาท โอนลด ๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๖๒๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อนสำหรับผู้บริหาร สีดำ

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐๗,๔๐๐ บาท โอนลด ๒,๕๕๐ บาท คงเหลือ ๑๐๔,๘๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ สำหรับพนักงาน

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐๔,๘๕๐ บาท โอนลด ๑๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๙๒,๓๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง ๑๔๐ บาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๙๒,๓๕๐ บาท โอนลด ๒๒,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๓ ตัว

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๗๐,๒๕๐ บาท

โอนลด ๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๔,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนและความจำเป็นในการใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ ๑๖ ช่อง รองรับกล้องวงจรปิด ๕ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๖๔,๒๕๐ บาท โอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนในการใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๐ ชุด

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกาพนักงานส่วนตำบล งบอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๔,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โอนเพิ่ม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เนื่องจากความจำเป็นและเร่งด่วนในการใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน ๒ เครื่อง

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา	สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถามหรือขอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	- ไม่มี
ประธานสภา	ถ้าไม่มีข้อสงสัย ข้อสอบถามหรือขอเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุมฯ	- เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาเห็นชอบ ๕ เสียง)
ประธานสภา	๔.๓ พิจารณาย้ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียนเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ
เลขานุการสภาฯ	เนื่องด้วยตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๑๘๖,๒๕๑.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น สำนักงานจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ว่ามีการนำเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนตลาดเคลื่อนโดยโอนไปเป็นเงิน ๗๖,๒๓๘.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ข้อเท็จจริงได้รับจัดสรรเพียง ๕,๙๙๗.- (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนโอนคืนเงินที่ได้รับจัดสรรไปเกินเป็นเงิน ๗๐,๒๔๑.- (เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้หารือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการขอถอนเงินคืนรายได้ที่ผิดพลาดตลาดเคลื่อนดังกล่าวกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๙ ข้อ ๙๔ ๙๕ และข้อ ๙๖ สรุปว่ากรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืนเงินรายรับโดยระบุเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานเอกสารประกอบ โดยการถอนคืนเงินรายรับกรณีขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนทราบเพื่อดำเนินการถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบฯต่อไป

เลขานุการสภาฯ

ในส่วนรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือ ของนางนิตยา เพ็ชรสิน หัวหน้าสำนัก ปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้แจ้งรายละเอียดครบ

นางนิตยา เพ็ชรสิน
หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้หรือยอละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

สำหรับรายงานยอดเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน รายละเอียดดังนี้

รายงานยอดเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๙,๒๕๓,๔๑๖.๐๗ บาท
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๔,๗๒๖,๑๒๐.๐๐ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสำรองตามระเบียบ		๔,๕๒๗,๒๙๖.๐๗ บาท
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปัจจุบัน	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๒,๒๗๔.๐๐ บาท	๒,๒๗๔.๐๐ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๔,๕๒๙,๕๗๐.๐๗ บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว

ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถามหรือขอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	- ไม่มี
ประธานสภาฯ	ถ้าไม่มีข้อสงสัย ข้อสอบถามหรือขอเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม กรณีการโอนคืนเงินที่ได้รับจัดสรรไปเกินเป็นเงิน ๗๐,๒๔๑.- (เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุมฯ	- เห็นชอบเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม กรณีการโอนคืนเงินที่ได้รับจัดสรรไปเกินเป็นเงิน ๗๐,๒๔๑.- (เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว เป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสภาเห็นชอบ ๕ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง อื่น ๆ
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆหรือไม่ เชิญครับ
นางไพรวรรณ ภาวะเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางไพรวรรณ ภาวะเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเรียนสอบถาม เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุจากรัฐบาล เมื่อไหร่จะได้คะ เพราะรายที่รับเงินผ่านทางบัญชีได้รับหมดแล้ว ชาวบ้านสอบถามว่าเมื่อไหร่จะได้ คะ
นายสมเกียรติ ฉากรัมย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ ฉากรัมย์ นักพัฒนาชุมชน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ออนเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอรับเป็นเงินสด จำนวน ๑๖๙,๑๐๐ บาท ส่วนผู้สูงอายุที่รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันยอดเงินได้ตกมาที่ อบต.เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุแต่ละรายและแต่ละยอดของจำนวนเงิน เนื่องจากว่า ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ -๖๙ ปี ได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ ๑๐๐ บาท งวดแรกโอนมา ๔ เดือน ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ ๗๐ - ๗๙ ปี ได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ ๘๐ - ๘๙ ได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ ๒๐๐ บาท และผู้สูงอายุตั้งแต่ ๙๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ ๒๕๐ บาท กรมบัญชีกลางได้ออนเงินงวดแรกมาจำนวน ๔ เดือนก่อนนะครับ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ณ ปัจจุบันยอดเงินลงตัวแล้วครับ เนื่องจากว่ารอหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในการจ่ายเงินสด ทาง อบต.ได้จัดทำฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัดผู้สูงอายุที่เสียชีวิตระหว่างเดือน คาดว่าจะจ่ายพร้อมกับเงินผู้สูงอายุในเดือนหน้าเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องแจ้งผู้สูงอายุมาหลายรอบนะครับ จึงขอนำเรียนชี้แจงในที่ประชุมเพื่อไปทราบทราบนะครับ ขอขอบคุณครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆหรือไม่ เชิญครับ

นายบุญเงิน รักษา
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายบุญเงิน รักษา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ขอสอบถามเรื่องป้ายแจ้งภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้หรือไม่ ต้องทำ หนังสือขอตีตตั้งก่อนหรือไม่ เพราะชาวบ้านต้องการอีกจำนวน ๓ จุด ในส่วนของ หมู่บ้านหนองจาน ครับ เรื่องที่สองครับ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่นประชาสัมพันธ์เรื่องมลพิษ เรื่องสิ่งปลูกสร้างและเรื่องการขุดดิน ถมดิน ไปที่ประชุมของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านได้รู้และทราบครับ เรื่อง การขุดตั้งร้านค้าที่ต้องขอจาก อบต.ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การทำกิจการที่มี มลพิษ เช่นการเผาถ่าน ต้องห่างจากชุมชนเท่าไร อย่างไร ที่ดินที่ใช้ประกอบ กิจการต้องเป็นที่ดินประเภทไหน ขอขอบคุณครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านรองประธานสภาฯครับ เรื่องป้ายแจ้งภัยผมรับไว้ครับ จำนวน ๓ จุด ส่วน เรื่องอื่น ๆเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ

นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงครับ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ที่ท่านรองประธานได้สอบถาม มีอยู่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่นครับ แต่เดียวทางกองช่างจะนำส่งเอกสารให้กับทางผู้นำชุมชนได้รับ ทราบอีกทางครับ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ที่ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน ครับ แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านมาติดต่อเรื่องอะไรทาง อบต.ก็จะมีเอกสารไว้ให้อยู่แล้ว ครับว่าต้องใช้อะไรบ้างครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

ในส่วนของเรื่องมลพิษการเผาถ่านต่างๆ ในวันนี้ผมได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง ๒ ราย หมู่ ๕ และหมู่ที่ ๓ มาชี้แจงเรื่องการเผาถ่านครับ เรียนเชิญนายจรัสศักดิ์ สระแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ของ ม. ที่ ๕ ราย นาคารัญญา สุดโสภา ครับ เชิญครับ

นายจรัสศักดิ์ สระแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรียนเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายจรัสศักดิ์ สระแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขอเรียนชี้แจงในส่วนขอพื้นที่ที่ตั้งเตาเผาถ่าน รายงานการัญญา สุดโสภา ตาม เอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านครับ เรื่องเขตที่ดินได้ตรวจสอบแล้วอยู่ในเขตตำบล โนนหมากมุ่น ตามที่เราเข้าใจอยู่ในเขตหนองม่วง ซึ่งเป็นเขตที่ทำการเกี่ยวกับการ ก่อสร้างถนนไม่เกี่ยวกับเอกสารที่ดินนะครับ เป็นเขตของหนองม่วง แต่เมื่อดูราช กิจจาเป็นเขตของ ม.๕ ตำบลโนนหมากมุ่น ตามเอกสารนะครับแต่ดูในเอกสาร ที่ดินแล้วอยู่ในเขตตำบลหนองม่วงใช่ไหมครับ

นงการัญญา สุดโสภา
ผู้ประกอบการ

แต่ก่อนใช้ค้ะ แล้วทางหนองม่วงแจ้งว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเขาโอนให้เป็นของ โนนหมากมุ่นแล้วค้ะ ให้มาเสียภาษีที่โนนหมากมุ่น

นายจิรศักดิ์ สระแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แล้วเอกสารที่ดินที่ยื่นมา เป็นที่ดินของหนองม่วงไข่ไหมครับ

นางการัญญา สุตโสภา
ประกอบกรรฯ

ใช่ค่ะ สมัยก่อนที่ ส.ป.ก.ออกเริ่มแรกเลยนะคะเป็นของตำบลหนองม่วงและเราก็ เสียภาษีที่ตำบลหนองม่วงมาตลอดเลยคะ เราเลยไปยื่นเอกสารที่ตำบลหนองม่วง แล้วพอมาคูพื้นที่แล้วทางหนองม่วงเขาแจ้งว่าได้โอนพื้นที่มาให้ตำบลโนนหมากมูน แล้วคะ พื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ ซ้าย ขวา เขาก็มาเสียภาษีที่ตำบลโนนหมากมูน ๒ ปี แล้วคะ แต่ก่อนเป็นของหนองม่วงจริงคะ เชื่อกันที่ ส.ป.ก.แล้วคะ ส.ป.ก.แจ้งว่าให้ เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นว่าเป็นเขตของตำบลไหน คือถ้าเป็นเขตพื้นที่ของตำบลไหนก็ ให้ให้ยื่นเอกสารที่ตรงนั้นเลยคะ

นายจิรศักดิ์ สระแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรียนที่ประชุมครับ จากแผนที่ราชกิจจา จากที่เราได้มาจากแผนที่ภาษีที่จังหวัดให้มา พื้นที่อยู่ในเขตตำบลโนนหมากมูน แต่เอกสารของ ส.ป.ก.เป็นของตำบลหนองม่วงครับ

เลขานุการสภาฯ

ผมเชิญคุณการัญญาได้ชี้แจงต่อสภาฯ ว่ากิจการของคุณการัญญาเป็นแบบใด ลักษณะใด ให้ทางสภาฯได้ทราบในเบื้องต้นครับ เชิญครับ

นางการัญญา สุตโสภา
ผู้ประกอบกรรฯ

เริ่มแรกเรามีการเผ่าถ่านและเรามีการขออนุญาตเสียภาษีที่ อบต.มานานหลายปี แล้วคะเราพยายามจะขออนุญาตตั้งเตามานานหลายปี แต่ก็ไม่สำเร็จ เราเลยไปเดินเรื่อง ที่ส.ป.ก. เพราะที่ดินของเราเป็นของ ส.ป.ก.คะ ปรีกษาที่ ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.แจ้งว่า ให้เขียนโครงการขึ้นไป ว่ารายรับ - รายจ่าย และเขาจะให้เราเช่าในเชิงพาณิชย์ เขาจะให้เราตั้งเตาได้ แต่ว่าเราต้องสละที่ของเราว่าเราจะเช่า ส.ป.ก.ก็ไร่ ในบริเวณ ที่เราจะตั้งเตา แต่ต้องเตรียมเอกสารจากท้องถิ่นกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งว่าเป็นพื้นที่ ของตำบลไหนแน่ เขาบอกประมาณนี้คะว่าจะให้เราเช่าในเชิงพาณิชย์ ทางเราได้ สอบถามไปทาง ส.ป.ก. ให้ ส.ป.ก.ระบุเลยได้ไหมว่าพื้นที่ของเราอยู่ในตำบลไหน แต่ทาง ส.ป.ก.แจ้งว่า เต็มเริ่มแรกเป็นของหนองม่วงจริงคะ แต่ปัจจุบันให้ดูว่า หนองม่วงได้โอนให้โนนหมากมูนหรือเปล่าและในปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบของ ตำบลใด ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหน เพราะเขายึดปัจจุบัน ประมาณนี้คะ ขอบคุณคะ

เลขานุการสภาฯ

ครับ ตามที่คุณการัญญา ทำคำร้องกับ อบต.เราไว้ เป็นเอกสารคำขอรับอนุญาต การจัดที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามเอกสารของ ส.ป.ก.จังหวัด สระแก้ว หนึ่งในหัวข้อ มีเอกสารสำเนารายงานการประชุมของ อบต. ผมเลยเชิญ ทางคุณการัญญามาชี้แจงรายละเอียดกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่ ส.ป.ก.สระแก้ว ได้แจ้งว่าต้องมีรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ แต่ทาง อบต.ของเราไม่มีการ ออกใบอนุญาตแต่อย่างใดนะครับ เพียงแต่ว่าของคุณการัญญาต้องการสำเนา รายงานการประชุม ของ อบต.เราเท่านั้นครับ จึงเรียนให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า จะให้ตั้งเตาเผาถ่านบริเวณนี้หรือไม่อย่างไร จึงนำเรียนมาเพื่อทราบครับ

นายบุญเงิน รักษา
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านผู้ประกอบกรรฯครับตามหลักเรื่องเตา จะต้องดำเนินการกับป่าไม้ก่อน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับป่าไม้ ครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมครับ ผมมีข้อมูลที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทั้งสองท่านทราบในเบื้องต้นนะครับ ว่าการขออนุญาตตั้งเตาเผาถ่านจะขออนุญาตหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาจากแหล่งที่มาของไม้เป็นสำคัญ โดย ๑) หากเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในป่า และมีหลักฐานเป็นใบอนุญาตให้ทำไม้หวงห้าม/ เก็บหาของป่าโดยการตัดไม้ทำฟืนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าสำหรับเผาเอาถ่าน (ตั้งเตาเผาถ่าน) ก็สามารถดำเนินการได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

๒) หากเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม การทำไม้ การเก็บหา รวมถึงการตั้งเตาเผาถ่าน จึงไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายป่าไม้ แต่อย่างไร หากแต่มีความประสงค์จะให้ทางราชการรับรองให้ ก็สามารถทำได้ตามแนวทางในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๖๕๕๗ ลว. ๘ มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่อง การเผาถ่านจากไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

๓) การขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ชนิดถ่านไม้ โดยหลักแล้วจะกำหนดให้ ผู้ที่ครอบครองของป่าหวงห้าม (ถ่านไม้) ซึ่งมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นของป่าตามธรรมชาติ (ไม่มีที่มาจากป่า) เช่น ได้มาจากการซื้อขายกับผู้รับอนุญาตทำไม้หวงห้าม/ผู้รับอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามตามข้อ ๑ หรือกรณีผู้นำเข้าถ่านไม้จากต่างประเทศ และมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะค้าขาย ก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามเพื่อเผาเอาถ่านอยู่แล้ว กรณีนี้สามารถค้าได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตค้าอีกเป็นการซ้ำซ้อน

๔) กรณีที่แน่ชัดด้วยหลักฐานว่าเป็นไม้จากที่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน เจ้าของที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ สามารถขอออกหนังสือรับรองไม้ ๑๘/๑ (ในขณะที่เป็นไม้ท่อน ไม้ล้มลงคาคอ) หรือรับรองตนเองก็ได้ตามแนวทางที่กรมป่าไม้ได้แจ้งเวียนไป (โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้) หรือหากเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เจ้าของที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ สามารถขอออกหนังสือรับรองไม้ ๑๘/๑ (ในขณะที่เป็นไม้ท่อน ไม้ล้มลงคาคอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานแหล่งที่มาของไม้ที่ชอบด้วยกฎหมาย

๕) การเผาถ่านหากมิใช่ไม้ที่มาจากป่า แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายแล้วว่าจะต้องขออนุญาต หากแต่ถ้าการทำกิจการดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ในความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น เช่น พรบ.โรงงาน หรือการประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีนี้จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ว่ากันด้วย

สำหรับการยื่นขออนุญาตสามารถยื่นได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. ยื่นความประสงค์ตั้งเตาเผาถ่านพร้อมเอกสาร
๒. แจ้งจำนวนเตาเผาถ่านไม้ที่ต้องการจัดตั้ง ว่าเป็นจำนวนทั้งหมดกี่เตา
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และลักษณะของเตา และออกใบอนุญาตให้กับผู้ขออนุญาตต่อไป
๔. หากต้องการเคลื่อนย้ายถ่านไม้ เจ้าของเตาเผาจะต้องดำเนินการเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายเอง ครั้นจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ

นางการัญญา สุตโสภา
ผู้ประกอบการ

คะตรงนั้นคือขั้นตอนต่อไปค่ะ เริ่มแรกเราไปปรึกษาป่าไม้อำเภอเรียบร้อยแล้ว และไปกรมทรัพย์จังหวัด และไปป่าไม้จังหวัดมาแล้ว และสรุปว่าที่ดินเราเป็นของ ส.ป.ก. ป่าไม้และกรมทรัพย์ก็ช่วยตรงนั้นไม่ได้ เราเลยปรึกษา ส.ป.ก. ให้ทำหนังสือลงมาและรวบรวมจากท้องถิ่นขึ้นไปเขาจะให้เราเช่าในเชิงพาณิชย์และให้เราสามารถใช้ไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก.

เลขานุการสภาฯ

ครับ คุณการัญญาได้ยื่นหนังสือกับทางเราไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ทาง อบต.ผมกลัวว่าท่านจะว่าทางเราไม่ดำเนินการใดๆ จึงเชิญท่านผู้ประกอบการมาชี้แจงให้กับทางสภาฯได้ทราบ จะได้รับทราบกับทางเราไม่ได้นั่งนอนในใจนะครับ
ต่อไป ขอเชิญผู้ประกอบการหมู่ที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการครับ เชิญครับ

นางนันทินี กันหา
ประกอบการฯ

เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน แรกเริ่มเราไปดูโครงการพระราชดำริเป็นถ่าน ผู้อัดแท่ง ได้ดูและศึกษา และได้ซื้อเครื่องมาทำเพราะถ่านอัดแท่งใช้ผงถ่านในการทำ เราทำการซื้อไม้จากชาวบ้านเป็นไม้ที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน การเผาเราใช้ไม้ไผ่ถึงและจุดด้านล่างและเผาตัวมันเอง ประมาณนี้ค่ะ

เลขานุการสภาฯ

สรุปว่าทางท่านผู้ประกอบการต้องดำเนินการทำการประชาคมหมู่บ้านก่อนนะครับ ว่า หมู่บ้านยอมให้ดำเนินการตั้งเตาเผาถ่านหรือไม่ ท่านผู้ประกอบการต้องเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านชี้แจงรายละเอียดให้หมู่บ้านทราบก่อนตามขั้นตอนครับ

ที่ประชุม

- ทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือข้อเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุมฯ

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกการประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.


ลงชื่อ

(นายเกียรติคุณ ไตรรัักษ์)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน


ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาคร สิทธิพล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น


คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเงิน รักษา)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิมต้อย สระทองหน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวรรณ ทรัพย์ประสม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสาคร สิทธิพล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น